



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองไช้ (พระราชวังบวร)

ที่ / ๒๕๖๖

วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไช้ (พระราชวังบวร) เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไช้ (พระราชวังบวร)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นต้นได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ซึ่งในการประเมินตามกรอบแนวทางดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานมีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองไช้ (พระราชวังบวร) จึงได้ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองไช้ (พระราชวังบวร) ขออนุญาตและอนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๑. ขออนุญาตจัดทำประกาศโรงเรียนบ้านหนองไช้ (พระราชวังบวร) เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๒. ลงนามในประกาศประกาศโรงเรียนบ้านหนองไช้ (พระราชวังบวร) เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๓. ลงนามในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔. ลงนามในหนังสือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ

๕. ขอความอนุเคราะห์กลุ่ม ICT ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านหนองไช้ (พระราชวังบวร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- เห็นควรดำเนินการตามข้อ ๑- ๕ ข้างต้น

พิมพ์/เสนอ

ณัฐริกา

(นางสาวณัฐริกา คลั่งอุดม)

ครู



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๔/๓๔

โรงเรียนบ้านหนองไช่ (ประชารัฐบำรุง)
ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไช่ (ประชารัฐบำรุง) เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไช่ (ประชารัฐบำรุง)

เรื่องนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน ๑ ชุด

๒. คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองไช่ (ประชารัฐบำรุง)

จำนวน ๑ ชุด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ซึ่งในการประเมินตามกรอบแนวทางดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานมีการประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองไช่ (ประชารัฐบำรุง) ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการประเมินและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองไช่ (ประชารัฐบำรุง) จึงได้ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนบ้านหนองไช่ (ประชารัฐบำรุง) รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองคำ แสงเพชร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไช่ (ประชารัฐบำรุง)